

ด่วนที่สุด  
ที่ ศค ๐๑๐๐.๔/๑๖๐



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
รับที่... ๑๑๒๒...  
รับที่(อีเมล)...  
วันที่... 15 ก.พ. ๒๕๖๔... 14.๐

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา  
อาคารรัฐประศาสนภักดี ถนนแจ้งวัฒนะ  
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐

๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อปฏิบัติตามการภาษีอากรระหว่างประเทศ พ.ศ. .... และการเข้าร่วมเป็นภาคีความตกลงพหุภาคีระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจในการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการเงินแบบอัตโนมัติ

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ลับ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๓/ว(ล) ๓๘๘๕ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้อง เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อปฏิบัติตามการภาษีอากรระหว่างประเทศ พ.ศ. .... และการเข้าร่วมเป็นภาคีความตกลงพหุภาคีระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจในการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการเงินแบบอัตโนมัติ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพิจารณาแล้ว ไม่ขัดข้องในหลักการของร่างพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว เนื่องจากเป็นกฎหมายเพื่อให้ประเทศไทยสามารถเข้าสู่การเป็นภาคีความตกลงพหุภาคีว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือด้านการบริหารภาษี (Multilateral Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters : MAC) โดยสมบูรณ์ ซึ่งจะมีการกำหนดมาตรฐานกลางที่แต่ละประเทศต้องปฏิบัติร่วมกันในการบริหารจัดการภาษีและการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างประเทศ รวมทั้งจะสามารถรองรับการดำเนินธุรกิจในอนาคตที่จะครอบคลุมไปถึงผู้ไม่มีถิ่นที่อยู่ทางภาษีในประเทศไทยและสร้างความเท่าเทียมในการจัดเก็บภาษี นอกจากนี้ จะทำให้ประเทศไทยไม่อยู่ในบัญชีรายชื่อประเทศที่ไม่ให้ความร่วมมือทางภาษีกับสหภาพยุโรป และสร้างภาพพจน์ที่ดีต่อประเทศไทยในเรื่องความเชื่อมั่น ความน่าเชื่อถือ และความโปร่งใสต่อนักลงทุนต่างประเทศ ทั้งนี้ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมีข้อสังเกตว่าการเปิดเผยข้อมูลที่ได้รับตามพระราชบัญญัตินี้และข้อมูลที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจของคู่สัญญา ให้หน่วยงานอื่นที่มีอำนาจโดยชอบตามกฎหมายที่สามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวตามมาตรา ๙ (๒) นั้น ควรเพิ่มเงื่อนไขให้สามารถตรากฎหมายลำดับรองเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์หรือมาตรการในการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไว้ด้วย เพื่อให้เจ้าของข้อมูลมั่นใจว่า การเปิดเผยข้อมูลนั้นมีวิธีการหรือกระบวนการที่มีความมั่นคงปลอดภัยและโปร่งใสรวมทั้งหน่วยงานที่จะเข้าถึงข้อมูลสามารถปฏิบัติตามแนวทางการเข้าถึงข้อมูลนั้นได้อย่างเหมาะสม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

สำนักงานปลัดกระทรวงฯ กองกฎหมาย  
โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๖๗๖๓, ๐ ๒๑๔๑ ๖๗๖๖  
โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๘๐๑๓